

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔

๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทยที่มีการสลักหลังระงับการจำหน่ายโอนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
เรียบร้อยแล้ว

๖.๕ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพิสดารกำหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้าง ที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท)

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบล จะจ่ายเงินค่าจ้างแยกเป็นรายเดือน โดยแบ่งออกเป็น ๑๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบอาหารว่าง(ขนมหวานหรือผลไม้)และอาหารกลางวัน และคณะกรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจรับครบทุกวันทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบอาหารว่าง(ขนมหวานหรือผลไม้)และอาหารกลางวัน และคณะกรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจรับอาหารกลางวันครบทุกวันทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ เดือน มกราคม ๒๕๕๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบอาหารว่าง(ขนมหวานหรือผลไม้)และอาหารกลางวัน และคณะกรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจรับอาหารกลางวันครบทุกวันทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบอาหารว่าง(ขนมหวานหรือผลไม้)และอาหารกลางวัน และคณะกรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจรับอาหารกลางวันครบทุกวันทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕ เดือน มีนาคม ๒๕๕๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบอาหารว่าง(ขนมหวานหรือผลไม้)และอาหารกลางวัน และคณะกรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจรับอาหารกลางวันครบทุกวันทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๖ เดือน เมษายน ๒๕๕๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบอาหารว่าง(ขนมหวานหรือผลไม้)และอาหารกลางวัน และคณะกรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจรับอาหารกลางวันครบทุกวันทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบอาหารว่าง(ขนมหวานหรือผลไม้)และอาหารกลางวัน และคณะกรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจรับอาหารกลางวันครบทุกวันทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๘ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบอาหารว่าง(ขนมหวานหรือผลไม้)และอาหารกลางวัน และคณะกรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจรับอาหารกลางวันครบทุกวันทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๙ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบอาหารว่าง(ขนมหวานหรือผลไม้)และอาหารกลางวัน และคณะกรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจรับอาหารกลางวันครบทุกวันทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบอาหารว่าง(ขนมหวานหรือผลไม้)และอาหารกลางวัน และคณะกรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจรับอาหารกลางวันครบทุกวันทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๑ เดือน กันยายน ๒๕๕๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบอาหารว่าง(ขนมหวานหรือผลไม้)และอาหารกลางวัน และคณะกรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจรับอาหารกลางวันครบทุกวันทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว